

## Book Review

### เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน

วิเชียร พันธุ์เครือบุตร<sup>1</sup>

หนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่าน โดย ดั่งตถคุณ เป็นหนังสือแนวพระพุทธศาสนา ที่กล่าวถึงเรื่องราวต่างๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้น และไม่สามารถหาทางออกของปัญหา ให้เข้าใจได้ว่าทุกเรื่องราวล้วนมีที่มา และมีทาง แก้ปัญหาที่คนทุกศาสนาสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ได้ เพื่อการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ลดปัญหาความเครียดในชีวิต อันจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตที่เป็นปัญหาใหญ่ในสังคมปัจจุบัน

เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน แบ่ง ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ปฐมบรรณ ทศตยบรรณ ตติยบรรณ และบทส่งท้าย ทั้ง 4 ส่วนนี้ด้วยความยาว 345 หน้า ที่หยิบอ่าน แล้ววางแทบไม่ลงต้องอ่านครั้งเดียวจบ ผู้เขียนเขียนให้เห็นตัวอย่าง ได้อย่างชัดเจน รูปเล่มและขนาดของหนังสือชวนให้อ่าน

ปฐมบรรณ เป็นกลุ่มเนื้อหาที่บอก ให้รู้ว่า คนเราเกิดมาเป็นอย่างไร ได้อย่างไร เนื้อหาจะเป็นการตอบปัญหาหลักๆ 6 เรื่อง ซึ่งเป็นคำถามที่มักจะมีคนถาม แต่หา คำตอบได้ยาก ได้แก่ เหตุใดจึงเกิดเป็น มนุษย์ เป็นผู้หญิง เป็นผู้ชาย เหตุใดจึงเกิด เป็นผู้มีรูปงาม เหตุใดจึงเกิดมา มีฐานะร่ำรวย เหตุใดจึงมีสติปัญญาดี และเหตุใดจึงเกิดมา

เป็นผู้รู้แจ้งเรื่องกรรม คำอธิบายที่ดีที่สุด ใน ภาพรวมก็คือ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของ ตนเอง กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวหรือให้ ปราณีตได้

ทศตยบรรณ ในส่วนนี้จะเป็นการ กล่าวถึงในสิ่งที่ทุกคนสงสัยว่า ตายแล้วไป ที่ไหนได้บ้าง เนื้อหาจะประกอบด้วย 2 บท บทแรกกล่าวถึงสัจจะที่เกี่ยวกับความตาย ซึ่งจะมีการอธิบายไว้อย่างชัดเจน บทที่สอง จะเป็นการกล่าวถึงสภาพความเป็นอยู่ของ สัตว์และภพภูมิต่างๆ เนื้อหาบทนี้สำหรับผู้ ที่นับถือศาสนาอื่นอาจจะมีความเห็นที่แย้ง แต่ให้เน้นแบบอย่างถือเป็นหลัก ให้ เทียบเคียงกับหลักของศาสนาตนเองได้

ตติยบรรณ สิ่งที่สำคัญที่สุดของ หนังสือเล่มนี้คือเมื่อมีชีวิตอยู่แล้ว ตัวเราจะ ทำอะไรดี ซึ่งก็เป็นคำถามที่ถามมาตั้งแต่เรา จำความได้ไปจนถึงยังไม่หมดลม เป็น คำถามที่น่ากลัวที่สุดในชีวิต ว่าเมื่อเกิด มาแล้วจะทำอะไร จึงจะเป็นประโยชน์ต่อ มวลมนุษยและตนเอง หลักก็คือการเรียนรู้ วิชาความจริงนั่นเอง

สำหรับส่วนสุดท้ายคือ บทส่งท้าย แม้จะมีไม่กี่หน้า แต่ก็เป็นการสรุปภาพรวม ทั้ง สามบรรณ ให้ผู้อ่านได้เข้าใจว่าปัญหา

<sup>1</sup> รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนครราชสีมา

และทางออก เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ทรงเทศนาไว้นานแล้ว สามารถนำไปปฏิบัติได้

จากการอ่านหนังสือเล่มนี้จะได้คำตอบที่ชัดเจนว่าไม่ว่าเป็นผู้ใดก็ตาม ไม่ว่าเป็นเชื้อชาติใด ศาสนาใด อยู่ในวัยไหน หรือมีฐานันดรอย่างไร ชีวิตทุกชีวิตต้องมีข้อขัดข้อง ดังนั้นทุกชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้จึงเลิกเรียกร้องสิ่งใดๆ จากผู้อื่น แล้วหันมาพิจารณาว่า เราจะมาเรียกร้อง สิ่งใดได้บ้าง จากปัจจุบัน หรือจากการกระทำของเราที่เรากระทำอยู่ในขณะนี้ เราต้องหมั่นทบทวนและถามตนเองว่าเราได้ปล่อยโอกาสให้ตนเอง

พลาดสิ่งดีๆ ในชีวิตอันใดไปบ้าง ทุกวันนี้เราปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์หรือไม่ เราปล่อยบางสิ่งให้หลุดมือไปหรือไม่ หรือปล่อยบางอย่างให้อยู่กับเรานานเกินไปหรือไม่ ที่สำคัญคือหากเราปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไป เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง น่าเสียดายว่าหากเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธน่าเสียดายที่ยังไม่ได้ศึกษาพุทธพจน์ หรือเสียดายที่ศึกษาพุทธพจน์แล้วยังไม่ได้เลื่อมใส หรือถ้าเลื่อมใสแล้วยังไม่ปฏิบัติตาม และที่สำคัญที่สุดน่าเสียดายที่ถ้าปฏิบัติตามแล้วไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

### เอกสารอ้างอิง

ดังตฤณ. (2550). เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน. พิมพ์ครั้งที่ 47. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ จีเอ็มดี.